
จับตาวาระกสท. :  เปิดโผทีวีสาธารณะอีก ๑ ช่อง “ทีวีเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ”   

  จับตาวาระ กสท. จันทร์น้ี (๙ ก.ย.๕๖)  กสท. จะพิจารณาแนวทางการอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คล่ืน
ความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง  “เพื่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ” และ ๒  กสทช.รุดให้กําลังใจ TDRI และ ThaiPbs  ยํ้า กสทช.ต้องถูกตรวจสอบได้ อย่า
หว่ันไหวในการใช้สิทธิเสรีภาพ 

                นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า  คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
คล่ีนความถ่ีเพื่อความม่ันคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เป็นอนุกรรมการชุดพิเศษที่มีเฉพาะ
ผู้แทนหน่วยงานราชการด้านความม่ันคงเท่าน้ัน)  ส่งแนวทางการให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ 
“เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ”  ซึ่งเป็น ๑  ใน ๑๒ ช่อง ท่ี กสท. กําลังจะพิจารณาในวันจันทร์น้ี   โดยในแนวทาง
ดังกล่าวระบุถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาต การกําหนดสัดส่วนรายการและเน้ือหารายการ และการหา
รายได้  พบว่ามีการจํากัดสิทธ์ิของกลุ่มสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีสามารถมาขอใช้คล่ืนความถ่ีได้ตามมาตรา 
๑๑(๒)  ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีการเพิ่มเติม
ข้อความที่อาจทําให้กลุ่มสมาคม มูลนิธิ  ส่วนหน่ึงไม่สามารถเข้ามาย่ืนขอใบอนุญาตได้  

ดังน้ันหากมีการออกกติกาเง่ือนไขเพิ่มลักษณะน้ีเข้าข่ายเป็นการ beauty contest แล้ว และการ
พิจารณาเกณฑ์ beauty contest ทีวีสาธารณะทุกประเภทควรให้อนุกรรมการชุดอ่ืนท่ีมีตัวแทนผู้เช่ียวชาญในด้าน
ที่หลากหลายกว่าร่วมกําหนดแนวทาง  หลังจากน้ันจะต้องนําเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการก่อนท่ีจะประกาศออกมา  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รอบคอบ เป็นธรรม และ
คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ 

 “ส่วนตัวต้ังข้อสังเกตว่า แนวทางการจัดทําเกณฑ์ beauty contest ของช่องทีวีสาธารณะแต่ละประเภท 
กสท.  มีการดําเนินการท่ีไม่เหมือนกัน  บางครั้งให้สํานักงานเสนอแนวทางเข้ามาให้พิจารณา  บางครั้งเป็นอนุ
กรรมการฯเสนอแนวทางการเข้ามา  และบางครั้งบอกว่าไม่ต้องทําเพิ่ม ดิฉันคิดว่าควรทําให้มีมาตรฐานและ
กระบวนการเดียวกัน   ท่ีสําคัญคือ  ต้องมีการทําประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะการจัดสรรคล่ืนทีวีใหม่เป็น
เรื่องสําคัญที่  กสทช.ต้องทําให้ครบตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกท้ังสังคมไทยกําลังพุ่งเป้ามาตรวจสอบการ
ทํางานในเรื่องการจัดสรรคล่ืนความถ่ีอย่างใกล้ชิดมากข้ึน เราต้องทําเรื่องน้ีให้อธิบายกับสาธารณะได้” 

  



 

  

ส่วนวาระน่าจับตาที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง คือ กสท.จะพิจารณาแนวทางการให้ทําหรือนําเข้า
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการทําให้ผู้บริโภคสามารถรับชมโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลได้   และบริษัท ทรู วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิช่ัน เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน)  ขออนุญาต
พักการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสามาชิกแก่ผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในวันที่ ๑๒  กันยายนน้ี  ต้ังแต่เวลา 
๐๐.๐๑-๐๘.๐๐ น.  เพื่อปรับเปล่ียนช่องรายการให้มีประโยชน์ต่อคนดูเพิ่มข้ึน  แต่บริษัท ทรู  ต้องแจ้งข่าวสาร
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้สมาชิกทราบอย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึงด้วย 

และในวันจันทร์น้ี  นพ.ประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา และนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  กรรมการ กสทช. จะ
ไปให้กําลังใจ รศ.ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  ในเวลา ๑๕.๓๐ 
น. และ นางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ส่ือข่าวและผู้ดําเนินรายการ ท่ีน่ีไทยพีบีเอส เวลา ๑๗.๐๐ น. กรณีท่ี
สํานักงาน กสทช. และ กรรมการ กทค. ๔ คน ย่ืนฟ้องหม่ินประมาทให้ข้อความเป็นเท็จ เรื่องร่างประกาศ
สัมปทานคล่ืน ๑๘๐๐  ซึ่ง กสทช.ทั้ง ๒ คนไม่เห็นด้วยกับการคุกคามสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของ
นักวิชาการและส่ือ  โดยยํ้าว่า กสทช.ต้องถูกตรวจสอบได้  
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